
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งที ่๔/๒๕๕๔ วันที ่ ๒๙  เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ เปนตนไป 

ณ หองประชุม ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
  ๑ นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
  ๒ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา        ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นายวิทิต  บรรจง   นายแพทยเช่ียวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) แทนผูอํานวยการ 

รพ.สิงหบุร ี
  ๔ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช           นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา สสจ.สิงหบุร ี
  ๕ นายสุขสันติ  พักธรรมนัก           ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  
  ๖ นายธีรศักด์ิ  เดนดวง                รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายบางระจัน  
  ๗ นายณัฐ  หาวารี            ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  ๘ นางจินตนา  บุญพร   นายแพทย (ดานเวชกรรม) ชํานาญการพิเศษ แทนผูอํานวยการ  

รพ.บางระจัน 
  ๙ นายวิเชียร  พันธุสุข                สาธารณสุขอําเภออินทรบุร ี
๑๐ นายทองหลอ  เปลี่ยนพันธ       สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
๑๑ นายศิริชัย  นาคพนม            สาธารณสุขอําเภอทาชาง 
๑๒ นายสมนึก  ศรีใสดี              สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน 
๑๓ นายวีรชัย  บริบูรณ           สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงหบุร ี
๑๔ นายสมาน  จันอินทร                สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑๕ นายสุพจน  อยูสุข            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๑๖ นางทิพวรรณ  สอนสะอาด           หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร 
๑๗ นางวันดี  วิรัสสะ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๑๘ นางยุพา  โชติกะพัฒน                   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๑๙ นายประโยชน  ยอดรัก           หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม 
๒๐ นางสาวสมปรารถนา  มหาผล           หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๑ นางอุไรศรี  ขํานุรักษ                   หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
๒๒ นายนิติธร  ษมาวิมล            นิติกรชํานาญการ แทนหัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
๒๓ นางนลินลักษณ  เปลี่ยนพันธ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหัวหนากลุมงานคุมครอง 

ผูบริโภค 
๒๔ นางมะลิ  ชาญณรงค            เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน แทนหัวหนากลุมงาน 

ทันตสาธารณสุข 
๒๕ นางชุติกาญจน  อันประเสริฐ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฯ 
ผูไมเขาประชุม (อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง) 
  ๑ นายสมศักด์ิ  สุทธิพงศเกียรติ    นายแพทย (ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส) ระดับ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน และ 
รก.นายแพทยเช่ียวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน 
 
 



-๒- 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑ นางศรีสุดา  ผิวนิล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สสจ.สิงหบุร ี
  ๒ นางวีรยา  บรรจง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สิงหบุร ี
  ๓ นางศรีสุวรรณ  คลายดี  หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.อินทรบุร ี
  ๔ นายพิพัฒน  กวางนอก  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.อินทรบุร ี
  ๕ นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร ๒ สระบุรี  
  ๖ นางเกษมสุข  จันทรงาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.บางระจัน 
  ๗ นายยรรยง  นาคมา                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางระจัน 
  ๘ นายตอพงษ  คําคงศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.พรหมบุร ี
  ๙ นางนิตยา  บุญปน           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สิงหบุร ี
 ๑๐ นายจักรชัย  รุงสุข   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   รพ.สิงหบุร ี

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สิงหบุร ี เปนประธานดําเนินการประชุม  มีวาระการประชุม ดังน้ี 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๔ ป ๒๕๕๔ (วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔) 
1.1.1 กําหนดการจัดพิธีวันฉัตรมงคล   และพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกปองสถาบัน  

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยเริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด  
เวลา ๐๘.๐๐ น.พิธีการวางพานพุมฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผูวาราชการจังหวัด ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี จากน้ัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ดําเนินพิธีการรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกปองสถาบัน บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) 
การแตงกาย หัวหนาหนวยงานและผูวางพานพุมเครื่องแบบปกติขาว และเตรียมหมวกสีขาวไปดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.1.2 สรุปรายงานแผนการใชจายงบพัฒนาจังหวัดป ๒๕๕๔  ผูวาราชการจังหวัดจะเชิญประชุม 

ในสัปดาหหนา เน่ืองจากงบพัฒนาจังหวัดดําเนินการลาชามาก  ในสวนของ สสจ.  จะประชุมเรื่องน้ีตอจากการ
ประชุม กวป. งบ พรก.ป ๒๕๕๓ และ พรบ. ป๒๕๕๔ ตองสรุปใหชัดเจนวาดําเนินการถึงข้ันตอนไหน  ติดขัด
เรื่องอะไร   มีการแกปญหาหรือไมอยางไร  เพื่อนําเรียนผูวาราชการจังหวัดทราบ  และจะประชุมเรื่องน้ีอีกครั้ง
ชวงบายวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ขอเชิญ รพ.ท.ทั้ง ๒ แหงเขารวมประชุมดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๑.๑.๓ วันวิสาขบูชา  จังหวัดกําหนดจัดกิจกรรมชวงวันวิสาขบูชา มี ๓ รายการ  ไดแก การ
ทอดผาปาที่วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร การสรางไกรสรราชสีห และเทศกาลวันวิสาขบูชา  มีการจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมขาราชการ  ระหวางวันที่ ๑๑-๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๔  ดังน้ี 

วันที ่๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รอบเชาเริ่มต้ังแตเวลา ๐๗.๓๐ น.เปนตนไป ลงทะเบียน  
รายงานตัว ผูรวมกิจกรรมพรอมกัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร พิธีเปดโครงการฯ 
และกิจกรรมปฏิบัติธรรม (สวดมนต ไหวพระ/ฝกสมาธิ แผเมตตา) รอบบาย เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
รายงานตัว และกิจกรรมปฏิบัติธรรมตอประมาณ ๓ ช่ัวโมง และวันที่ ๑๒ พิธีการเชนเดียวกัน 
โดยกําหนดวาจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ (จํานวนคน) แบงเปน ๔ รอบ สสจ.สิงหบุร ี
มีเจาหนาที่ ๕๕๗ คน จํานวนที่ตองเขารวมกิจกรรม (๑๑๔ คน/รอบ) รพ.สิงหบุรีมีเจาหนาที่ ๔๕๐ คน จํานวน
ที่ตองเขารวมกิจกรรม  (๙๐ คน/รอบ) รพ.อินทรบุรี มีเจาหนาที่ ๓๓๗ คน จํานวนที่ตองเขารวมกิจกรรม (๗๐ 
คน/รอบ) มีปญหาเรื่องเจาหนาที่ตองข้ึนเวรรักษาพยาบาล  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี จะเชิญประชุมอีกครั้ง
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คงตองหารือกับจังหวัดตอไป  

-วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีพิธีสมโภชพุทธมณฑลและทอดผาปา เริ่มต้ังแต เวลา ๑๔.๐๐ น. 



-๓- 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.1.4 โครงการไถชีวิต โค กระบือ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

จังหวัดสิงหบุร ีมีเปาหมาย ๑๐ ตัวๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
จะมีหนังสือเวียนใหแตละหนวยงานชวยบริจาค 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.1.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที ่บําบัดทุกข บํารุงสุข เพิ่มรอยย้ิมฯ จะจัดข้ึนวันที่ ๒๐  

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ รพ.สต.โรงชาง   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  ๑.๑.๖ กําหนดวางศิลาฤกษที่จะสรางไกรสรราชสีห วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๕๙ น. 
จะมีหนังสือสงมา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย  สวนที่เกี่ยวของกับ 

สาธารณสุข  เรื่องการรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับสาธารณสุข ที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน 
โดยรายงานเรื่องไขเลือดออก  ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  มีผูปวย ๒ ราย ซึ่งสาธารณสุขไดรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการควบคุมปองกันโรค และใหเฝาระวังรณรงคไขหวัดใหญกับโรคฉ่ีหนูดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.3 เรื่องจากการประชุมประสานงานของหัวหนากลุมงาน/งาน/ฝายใน สสจ.สิงหบุรี  

เรื่องการนิเทศงาน ตองการวางระบบการนิเทศงาน โดยใหหัวหนากลุมงาน/งาน/ฝายใน สสจ. 
นําประเด็นการตรวจราชการและตัวช้ีวัดมารวมและจัดทําราง  ซึ่งไดจัดทําไปแลวรอบหน่ึง จะใหมีการทบทวนใหม 
เพื่อความกระชับ และใหเชิญ ผอ.รพ./สสอ./ตัวแทน รพ.สต มาประชุมทบทวนกําหนดแบบฟอรมใหม เสร็จแลว 
ใหทีมของ สสอ.นิเทศ รพ.สต. เปนการสรางบทบาทให สสอ.   และสรุปผลการนิเทศงานเรียงตามความสําคัญให  
สสจ.ทราบ เพื่อ สสจ.ก็จะติดตามนิเทศงานตอไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๔ VDO Conference มอบใหงาน IT ของ สสจ.ดําเนินการ และไดทดสอบระบบไปแลวเมื่อวันที่ ๒๗  
เมษายน ๒๕๕๔ ชวงแรกอาจจะขลุกขลักเรื่องระบบ ตองมีการใชงานบอยๆ ระบบจึงจะเสถียร   คาดวาจะใช 
ประมาณเดือนละ ๒ ครั้ง   ในสวนของอําเภอถามีปญหา  ใหแจงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯเพื่อเขาไปแกไข  
การประชุมครั้งตอไป จะแจงใหทราบภายหลัง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.5  โปรแกรม HOS xP เปนระบบสารสนเทศสําคัญที่ตองใช  เพราะสามารถวิเคราะหคุณภาพของขอมูล   

และใชประโยชนไดดี  ในสวนของ รพท./รพช.ตอนน้ีใชครบทุกแหงแลว สําหรับใน รพ.สต งาน IT แจงวา จะดําเนินการ
หลังวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  เน่ืองจากเกรงวาการยายฐานขอมูลจาก HCIS มาที่ HOS xP จะเกิดความเสียหาย 
และคลาดเคลื่อนของขอมูล ซึ่งจะมีผลตองบประมาณ On Top ชวงน้ีขอใหงาน IT ลงไปเพื่อดูระบบ ในสวนของ  
สสอ.ใหเตรียมดําเนินการในสวนที่ทําได ตองการให HOS xP ใน รพ.สต.เสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.6  โครงการของ รพ.สต ที่ขออนุมัติใชเงินบํารุง เพื่อจัดทําโครงการ เชน จัดอบรม อสม. ไดแจงกลุมงาน 

พัฒนายุทธศาสตรฯ และกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯใหประสานงานวา  ควรจะใชเงินไทยเขมแข็ง เพราะสามารถ
นําไปใชได   จะไดเปนการประหยัดในสวนของเงินบํารุงของ รพ.สต   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.7  การจัดสรรงบ UC คาเสื่อม ที่ สปสช.จัดสรรมาใหจังหวัด การจัดสรรเงินในระดับ CUP มีความ 
หลากหลาย เช่ือวาเปนทั้งประเทศ  ไดมอบหมายใหกลุมงานประกันสุขภาพศึกษาดูวา สปสช.มีแนวคิดอยางไร 
และจังหวัดสิงหบุรีจะมวิีธีคิดอยางไร   ที่จะนํามาใชเปนองคประกอบในการพิจารณาจัดสรร   เน่ืองจากแตละ
อําเภอจะไดไมเทากัน ควรมีหลักเปนมาตรฐานปฏิบัติ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.8 การสํารวจความตองการบุคลากรในระดับ รพ.สต ที่ใหแตละหนวยงานสํารวจสงมา ขอใหไปทบทวน 

และสงกลับมาใหม ใหวิเคราะหความตองการที่แทจริง วาในหนวยงานขาดตรงไหน ดูวา work load ของแตละ 
รพ.สต.เปนอยางไร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผานเกณฑ On TOP หรือไม ใหระบุวาตองการขอปไหน   จํานวน
เทาไร มีความสมเหตุสมผล สอดคลองกับService Plan (ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙) หรือไม 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.9  งบประมาณ On TOP  ขอให คปสอ.พิจารณาจัดสรรงบในหนวยงานที่ม ีOn TOP จะจัดให รพ. 
และ รพ.สต เทาไรใหเหมาะสม เชน รพ.ไดรับรอยละ ๒๕  รพ.สต.ไดรับรอยละ ๗๕ เสร็จแลวขอให รพ.โอนเงิน
ไปให รพ.สต. โดยไมตองมีโครงการ เพื่อจะไดมีเงินไปหมุนเวียนบริหารจัดการ ไดประโยชนรวมกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๑.๑๐ หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร หารือนักเรียนทุนพยาบาล รพ.อินทรบุรี ๓ คน ที่เคยตกลงจะให  

รพ. บางระจัน และ รพ.คายบางระจัน เน่ืองจากขณะน้ี  เด็กและผูปกครองกําลังรอทําสัญญาอยูที่กลุมงานพัฒนาบุคลากร   
  นางศรีสุวรรณ  คลายดี แจงวา ผูอํานวยการ รพ.อินทรบุร ียืนยันขอสงตอทั้ง ๓ คน 

ประธาน  ให รพ.อินทรบุรีรับไปเหมอืนเดิม   
หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร  เด็กโควตาของจังหวัดสิงหบุรีอีก ๑๒ คน ที่อยูปสุดทาย ยัง 

ไมมีทุนสนับสนุน  จังหวัดสิงหบุรีจะรับหรือไม จะไดแจงไปยังวิทยาลัยฯ โดยใหสนับสนุนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ในปที ่๔ แตไมแนใจวาเด็ก ๑๒ คน จะเลือกที่จังหวัดสิงหบรุทีั้งหมดหรือไม  จึงจะขอไปประสานงานกันกอน  
  ประธาน  ขอให รพ./รพ.สต.รีบเสนอความตองการ จะไดไปประสานงานกับวิทยาลัยฯตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ นําเสนอโดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
  ที่ประชุม ขอแกไข  หนา ๑๒ บรรทัดที่ ๒๐ และบรรทัดที่ ๓๓ คําวา “Skyp” แกเปน “Skype”   
  มติท่ีประชุม  เห็นควรแกไขตามที่ประชุมเสนอ  และรับรองรายงานการประชุมฯ   
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  

๓.๑ ความกาวหนาการดําเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
 จากการประชุมครั้งที่แลว   ที่ประชุมมีมติใหสรุปผลงานความครอบคลุมการตรวจคัดกรองฯ 

เปรียบเทียบกันระหวาง (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔ ) กับ (ตุลาคม ๒๕๕๓-เมษายน ๒๕๕๔ ) สรุป คปสอ.
ทุกแหงมีผลงานการคัดกรองฯมากข้ึน ภาพรวมจังหวัดสิงหบุรี ป ๒๕๕๔ ผลงานรอยละ ๓๙.๗๑ มี คปสอ.ที่
ผลงานผานเกณฑรอยละ ๔๐ จํานวน ๔ แหง ไดแก คปสอ.อินทรบุรี รอยละ ๔๒.๕๖ คปสอ.คายบางระจัน  
รอยละ ๔๑.๓๘ คปสอ.ทาชาง รอยละ ๔๐.๓๔ และ คปสอ.เมือง รอยละ ๔๐.๓๑ สวน คปสอ.ที่ไมผานเกณฑ 
ไดแก คปสอ.บางระจัน รอยละ ๓๘.๔๗ และ คปสอ.พรหมบุรี รอยละ ๓๐.๖๖   เมื่อพิจารณาแยกรายอําเภอ  
พบวา  

-คปสอ.คายบางระจัน มี รพ.สต.ทีผ่ลงานผานเกณฑรอยละ ๕๐ จํานวน ๒ แหง ไดแก  
รพ.สต.โพทะเล และ รพ.สต.หนองกระทุม สวนที่ผานเกณฑ รอยละ ๔๐ คือ รพ.สต.โพสังโฆ  ที่เหลือ
ผลงานไมถึงรอยละ ๔๐ 
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  -คปสอ.ทาชาง  มี รพ.สต.ที่ผลงานผานเกณฑรอยละ ๕๐ คือ รพ.สต.วิหารขาว  และที่
ผานเกณฑรอยละ ๔๐ ไดแก รพ.ทาชาง และ รพ.สต.พิกุลทอง สวน รพ.สต.ถอนสมอ ผลงานรอยละ ๓๓.๙๙ 

-คปสอ.บางระจัน มี รพ.สต.ที่ผลงานผานเกณฑรอยละ ๔๐ จํานวน ๔ แหง ไดแก รพ.สต. 
พักทัน  รพ.สต.แมลา รพ.สต.สระแจง และ รพ.สต.สิงห  โดยไมมีสถานบริการใดผานเกณฑรอยละ ๕๐   

-คปสอ.พรหมบุรี  มี รพ.สต.ที่ผลงานผานเกณฑรอยละ ๔๐ คือ รพ.สต.บานแปง  ที่เหลือ  
ผลงานไมถึงเกณฑ 

-คปสอ.เมืองฯ มี รพ.สต.ที่ผลงานผานเกณฑรอยละ ๕๐ จํานวน ๖ แหง และผานเกณฑ 
รอยละ ๔๐ จํานวน ๓ แหง  ไมผานเกณฑ ๒ แหง 
  -คปสอ.อินทรบุรี  มี รพ.สต.ที่ผลงานผานเกณฑรอยละ ๕๐ จํานวน ๕ แหง และผานเกณฑ 
รอยละ ๔๐ จํานวน ๖ แหง  ที่เหลือผลงานไมถึงเกณฑ 
  นางวีรยา  บรรจง ในสวนของ รพ.สิงหบุรี มสีตรีกลุมเปาหมายตามทะเบียนราษฎร ๓,๑๙๙ คน 
ผลงานทําได ๙๖๓ คน (รอยละ ๓๐)  ถาเปนสตรีจากการสํารวจโดย อสม.และเจาหนาที่พบมีตัวตนอยูจริง 
๒,๐๒๘ คน สวนตาง ๑,๑๗๑ คน เทียบผลการดําเนินงานในปจจุบันรอยละ ๔๗ เหลืออีกรอยละ ๓ จะผาน
เกณฑรอยละ ๕๐ ถาใชตามทะเบียนราษฎรจะเหลืออีกรอยละ ๒๐ (๖๖๔ คน) ไดพยายามทําคือ ใช
ไปรษณียบัตรให อสม. ไปแจกตามบาน  และใหถามวาตองการตรวจหรือไม หรือตรวจที่ไหน ถาไมสมัครใจ
ตรวจ ใหลงช่ือรับรองวาไมตรวจและสงกลับ เรื่องความอายสวนบุคคล เชน รพ.สิงหบุร ี  มีเจาหนาที่หญิงประมาณ 
๓๐๐ คน  มีตรวจประมาณ ๒๐ คน ถายืนยันไมยอมตรวจ ก็บังคับใหตรวจไมได ตอนน้ีมีความครอบคลุมที่อยู
ตามคลินิกอีก ๒ แหง ยังไดไมหมด ถารวมทั้งหมดแลว คงเหลือทํางานอีกประมาณรอยละ ๑ และไดรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฯวงเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท ใหทําโครงการจางเหมาใหสําหรับ อสม.หรือคนที่มา
ตรวจมะเร็งปากมดลูกรายละ ๕๐ บาท นอกจากน้ี  ผูอํานวยการโรงพยาบาล ใหรถตรวจ Pap Smear ออก
ตรวจเชิงรุกเพื่อความมิดชิด และใหทํา EKG เพื่อ support ผูปวยโรคเรื้อรังใน PCU เครือขาย เพื่อทําใหเกิดความ
เช่ือมั่นของผูรับบริการ  
  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ การต้ังเปาหมายการทํางานเปนความจําเปน  ใหดูวาวัตถุประสงค 
การทํางานเพื่อดึงเงิน ๒๕๐ บาท กลับเขาหนวยบริการสวนหน่ึง โดย สปสช. จะใหเงินตาม activity ที่เกิดข้ึน 
และตองมีการบันทึกขอมูล  ในการต้ังเปาหมายของ สปสช. คงไมทราบวาในแตละพื้นที่มีคนเทาไร และมีคน
ยายไปอยูที่อื่นเทาไร จึงต้ังเปาหมายประชากรตามทะเบียนราษฏร ซึ่งเหมือนกับจังหวัดอื่นก็มีปญหาจากทะเบียน 
ราษฏรเชนกัน ดังน้ัน อยาไปกังวลเรื่องเฉพาะที่อยูตามทะเบียนราษฎรเทาน้ัน ถาประชากรอยูในกลุมเปาหมายที่
จะทําก็ทําได และถาลงบันทึกกอนจังหวัดอื่น ก็จะไดเงินตรงน้ีเขามาที่จังหวัดสิงหบุรี เมือ่มองภาพรวมของประเทศ 
ก็จะตอบคําถามไดวา ตอนน้ีมีผลการดําเนินงาน Pap smearเทาไร ถายังมีความกังวลความครอบคลุมกับเปาหมาย
ทะเบียนราษฎร ก็ใหนําเสนอผลงานคูขนานกันไป 
  ประธาน   ใหคงเปาหมายตามทะเบียนราษฎร สวนที่ชดเชยคือคนจากนอกพื้นที่  ขอใหผูอํานวยการ 
รพ.ทุกแหง ถือเปนนโยบาย สําหรับเจาหนาที่ของสาธารณสุขที่ไมยอมตรวจ ใหพิจารณาเรื่องผลการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ   ความรวมมือรวมใจ และในชวงไตรมาสที่ ๔ ตองการใหงานเสร็จกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔   และ 
ปหนาขอใหเตรียมการเรื่องเจาหนาที่ในสังกัดดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๒ ผลการวิเคราะห OP visit ของ คปสอ.คายบางระจัน,คปสอ.พรหมบุรี และ คปสอ.ทาชาง 
 นายตอพงษ  คําคงศักด์ิ  ในสวนของ สสอ.พรหมบุรี มี รพ.สต.ในสังกัด ๖ แหง  มี ๔ แหง 

ที่เปนเครือขาย รพ.พรหมบุรี  ผลงานรวม OP visit (เดือนตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔) มีดังน้ี   
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ผูปวยของ รพ.สต.พระงาม ที่ไปรับบริการ รพ.พรหมบุรี รวม ๗ เดือน จํานวน ๘๙๒ ราย  
สวนที่รับบริการ OP visit ที่ รพ.สต.พระงาม  ๑,๖๔๓ ราย คิดเปนสัดสวน ๑.๘๔  สวน รพ.สต.บางนํ้าเช่ียว 
สัดสวน ๐.๙๑๑  รพ.สต.บานแปง สัดสวน ๑.๗๘๒  รพ.สต.โรงชาง สัดสวน ๑.๔๗๐  และ รพ.สต.ที่สังกัดใน 
เครือขาย รพ.สิงหบุรี ไดแก รพ.สต พรหมบุร ีสัดสวน ๑.๘๑๓  และ รพ.สต.หัวปาสัดสวน ๒.๙๙  (เกณฑ ๐.๘๘) 
กลวิธีพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑ ON TOP  
  ๑ สงเสริมเพิ่มบริการในพื้นที่ใหมากข้ึน 
  ๒ นําขอมูล OP visit ในพื้นที่มาลงเพิ่มใน ๑๘ แฟม   
  ๓ บันทึกขอมูลถูกตองใหไดมากที่สุด 
  ๔ การสงขอมูลทันเวลา ตรวจสอบแกไขใหสมบูรณมากที่สุด 
  ๕ ขอความรวมมือ รพ.แมขาย ใหแจงขอมูล OP visit แตละเดือนให สสอ.ทราบในที่
ประชุม คปสอ.(อยางเปนทางการ) และ E-mail (ไมเปนทางการ) 
  ๖ ให คปสอ./สสอ.วิเคราะหเปรียบเทียบในแตละเดือน ถาพบวาที่ไหนตํ่า ให รพ.สต 
เรงนําขอมูล OP visit ในพื้นที่มาลงขอมูลใน ๑๘ แฟม  ใหเพิ่มมากข้ึน   
  ๗ ปรับปรุงระบบสงตอ-สงกลับโดยติดตามดูอยางจริงจัง  เพื่อลดการกลับไป admit ซ้ํา  
  ๘ พัฒนาระบบ IT รวมทั้ง User ที่ใชโปรแกรม ๑๘ แฟม 
  ๙ ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบ เรื่องกรอบการบริการของ รพ.สต เชน มีแพทย
หมุนเวียน และศักยภาพของพยาบาลในใหการรักษาที่ รพ.สต 

ชวงปที่ผานมามี รพ.สต.หัวปา ๑ แหง ที่ ON TOP ผานเกณฑ  เพราะเขาใจผิด เวลาแพทย 
ออกหมุนเวียน รพ.จะนําไปบันทึกขอมูล สวน รพ.สต ไมมีการบันทึกขอมูล OP ตรงน้ัน ปน้ีทําความเขาใจแลว 
คือ รพ.สต.ลงบันทึก โดยไมบันทึกเรื่องการจายยา  แตบันทึกขอมูล OP วามารับบริการที่ รพ.สต. เพราะเงื่อนไข
ของ สปสช.เรื่อง ๑๘ แฟม ๑ วันไมเกิน ๒ Service สําหรับสวนที่ดําเนินการ ๒ Service เปน Service คนละที ่
คือ ที่ รพ และที่ รพ.สต ก็จะไดขอมูลตรงน้ีกลับมา   
  ผูอํานวยการ รพ.ทาชาง  ป ๒๕๕๓ ไมมีผานเกณฑ เน่ืองจากเครือขายรวม  ป ๒๕๕๔ ผาน 
เกณฑ ๑ แหง คือ รพ.สต.วิหารขาว  จากการวิเคราะหปญหา จะเห็นวา ป ๒๕๕๔ พบปญหา ดังน้ี 
  ๑ ขอมูลพื้นฐานไมสมบูรณ (CID/วัน เดือน ป เกิด/สถานภาพสมรส/อาชีพ ฯลฯ) 
  ๒ ลงรหัสยาแพทยแผนไทย กอนหนาน้ีไมมีรหัสยา ไมสามารถเก็บขอมูลได   
  ๓ การลงรหัส ICD ๑๐ ของโปรแกรม HCIS นาจะเปน ICD ๑๐ รุนเกา ควรจะหาโปรแกรม  
HCIS ใหครอบคลุม  
  ๔ การบันทึกขอมูลของเจาหนาที่ไมครบถวน  ไมมีการกลับมาทบทวน   

แนวทางแกไข   
๑ รพ.สต. ตรวจสอบและแกไขขอมูลพื้นฐานใหถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ 
๒ รพ.สต. ตรวจสอบ/แกไขขอมูลทุกครั้งกอนสงให สสอ.  
๓ สสอ. ตรวจสอบ/แกไขขอมูลอีกครั้งกอนสงให สสจ. 
๔ รพ.แมขาย สงผูปวยโรคเรื้อรังใหมารับบริการที่ รพ.สต. 
๕ กําชับใหเจาหนาที่ทุกคนบันทึกขอมูลผูรับบริการทุกราย/ทุกครั้ง ที่มารับบริการ โดยให  

บันทึกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ 
๖ กรณีออกเย่ียมบานถาพบผูสูงอายุ ผูพิการที่ปวย ใหจายยาและนําขอมูลกลับมาบันทึก 

ในโปรแกรม 
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๗ การรณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูก, ตรวจสุขภาพฟนเด็ก, เคลือบฟลูออไรดเด็ก ใหนํา 
ขอมูลกลับมาบันทึกในโปรแกรมดวย จะเห็นวาผลงานของ อ.ทาชางเพิ่มข้ึน คาดวาป ๒๕๕๔ คปสอ.ทาชาง 
OP visit นาจะเพิ่มข้ึนตามเปาหมาย 
  ผูอํานวยการ รพ.คายบางระจัน  ป ๒๕๕๓ มีตกเกณฑ ๒ แหง พบปญหา ดังน้ี 
  ๑ จํานวนแพทยไมเพียงพอ มีแตแพทยประจํา  คาดวาจะมีแพทยที่สามารถหมุนเวียนออกได 
  ๒ ระบบการใหบริการ รพ.สต มีปญหาเรื่องบันทึกขอมูลไมครบถวน มีการลง Hos xP ในบาง  
รพ.สต.แลว แตติดปญหาเรื่องระบบ มีการบันทึกไมสมบูรณ  ไดแจงใหโปรแกรมเมอรของ รพ.บางระจัน  เพื่อ
แกไข  ถาแพทยออกตรวจหมุนเวียน สามารถมีระบบ Hos xP จะอํานวยความสะดวก ทําใหไดขอมูลสมบูรณ
มากข้ึน และลด work load ของบุคลากร   
  ประธาน  ขอให คปสอ.คายบางระจัน ทํารูปแบบเดียวกับ คปสอ.ทาชาง  ตองทําจุดน้ีใหได 
จะไดมีเงินเขาระบบมากข้ึน เปนการพัฒนาเรื่องศักยภาพในการดูแลผูปวย  ซึ่งจะตรงกับเกณฑตามกําหนด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๓ ผลการวิเคราะหสาเหตุที่ขอมูลผลการดําเนินงานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ไมตรงกัน 
 หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  จากการประชุม NCD Board ทุกแหงตกลงมีขอมูลตรงกันแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๔ ความกาวหนาการดําเนินงาน รพ.สต. โดยหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
 รพ.สต.ในสวนของนโยบาย ๓ ดี  คราวที่แลว แจงวา มี รพ.สต.ผานเกณฑ The Best ๑๒ แหง  

เดือนน้ีมีความกาวหนาเพิ่มเติมอีก ๖ แหง  ไดแก รพ.สต.จักรสีห  รพ.สต.บางมัญ  รพ.สต.แมลา  รพ.สต.บานจา 
รพ.สต.สระแจง  รพ.สต.วิหารขาว  รวมขณะน้ีมี รพ.สต.ผาน The Best ๑๘ แหง   

ประธาน  ขอใหมีความกาวหนาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนไปตามบริบทและศักยภาพ รพ.๓ ดีของ รพช. 
ผาน The Best ครบทุกแหง สวนของ รพท. ติดขัด ๒ ขอ ไมทราบวามีแนวทางการดําเนินงานอยางไร   รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงสาธารณสุขตองการใหทํา The Best ใหครบ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔  

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  กรณีคลินิก ๔ มุมเมือง ถาใช รพ.สต.เปนเครือขาย โดย 
การขยายบริการลงไป จะไดหรือไม 
  ประธาน  เขาใจวาคลินิก ๔ มุมเมือง จะเปนของจังหวัดใหญ  ขอใหหัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 
ทําหนังสือหารือ รพ.สต  เปนเครือขายคลินิก ๔ มุมเมืองไดหรือไม    เน่ืองจากจังหวัดสิงหบุรีมีอาณาเขตไมกวาง 
รพ.สต.อยูรายรอบเขตเทศบาลและใกล  สามารถรองรับผูปวยได  มีทรัพยากรตนทุนนอย ถาทํา ๔ มุมเมืองใหมใช
ตนทุนมาก ทําสิ่งที่มีใหรองรับได ก็นาจะอยูในเกณฑ     
  นางวีรยา  บรรจง  จากการสังเกต ๒ ปที่ผานมา  เวลาออกหนวยแพทยบําบัดทุกขบํารุงสุข
ของ รพ.เมื่อกอนมีผูมารับบริการประมาณ ๑๐๐ กวาคน ครั้งที่แลวออกหนวยฯวัดเสาธงทอง และ ต.มวงหมู  
มีผูมารับบริการประมาณ ๑๐-๒๐ คน จะเห็นวามีเจาหนาที่มากกวาผูมารับบริการ เพราะมีการเขาถึงบริการ
หมดแลว 
  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  หลักเกณฑเพิ่มเติม รพ.๓ ดี กรณีที่หัวหนากลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรฯกลาวมาน้ัน มีการใชเกณฑ The Best OF The Best ซึ่งมี ๓ level ในการพัฒนา เชน ระบบนัดหมาย 
ทาง Electronic กรณีสูงสุดพรอมทุกอยาง กรณีตํ่าสุดเรื่อง Electronic ภายในก็นาจะใชไดเชนเดียวกับคลินิก ๔ 
มุมเมือง กรณีจังหวัดใหญๆ เชน จ.เชียงใหม โคราช นาจะทําได แตถาเปนจังหวัดเล็ก ม ีlevel ตํ่าสุด มี รพ.สต.
เปนเครือขายในละแวก เชนน้ีได ตองดูเกณฑThe Best OF The Best  ที่เปน level ตํ่าสุด จะไดหารือไปสํานัก 
รพ.สต.สวนกลางตอไป   
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



-๘- 
 
 ๓.๕ ความกาวหนาการติดต้ังปายประชาสัมพันธการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
  มีการดําเนินการเรียบรอยแลวทุกสถานบริการ  และไดจัดสง CD ไปทีก่ระทรวงฯแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๖ การสงรายงานตามโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และผูนําศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ งวดวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ  ผลงานงวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ขอมูลพระภิกษุไมสัมพันธกัน   
ไดสงขอมูลกลับไปพื้นที่  ใหตรวจสอบยืนยันขอมูลกลับมาใหม และไดรวบรวมรายงานเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 
สงไปที่กระทรวงฯแลว  ผลงานความครอบคลุมรอยละ ๙๑   
  ประธาน  ใหแตละ CUPเก็บตก โดยใหทํา lab ที่ รพ.ในพื้นที่ ไมตองสง รพ.อินทรบุรี   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๗ ผลการประสานงานกับ สสจ.ลพบุรีเรื่องแผนทางการแพทย โดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
 ไดประสานงานแลว  ดูแผนของ สสจ.สิงหบุรีกับของ สสจ.ลพบุรี ไมแตกตางกัน ของจังหวัด

ลพบุร ีมีการบรรยาย ของจังหวัดสิงหบุรีเปนตาราง จะไดประสานงานกับมณฑลทหารบกอีกครั้งหน่ึง  ถาตองการ
แบบของจังหวัดลพบุรี  ก็จะทําปรับไป 
  ประธาน  โดยเน้ือหา ไมแตกตาง ใหทบทวน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๘ ผลการจัดแขงขันกีฬาขาราชการพลเรือนจังหวัดสิงหบุรี โดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
  ในสวนของสาธารณสุข  สีฟา  ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันประเภทกีฬารวม   และ
ชนะเลิศประเภทกองเชียร 
  ประธาน  ขอบคุณทุกทาน ในสวนของกองเชียร ไดจาก รพ.อินทรบุรีมาชวยมาก ถือเปนสีสัน  
ผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด ไดกลาวขอบคุณมา ปหนาคงจัดอีก เพื่อทําใหทุกหนวยงานรูจักกัน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๙ ผลการประสานงานกับนักเรียนทุนพยาบาลของ รพ.อินทรบุรี ๓ คน ที่จะโอนใหกับ รพ.บางระจัน 
และ รพ.คายบางระจัน รายละเอียดตามวาระที่ ๑.๑๐ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ 

๔.๑ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  โดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
     ๔.๑.๑ เรื่องที่จะนําเขาที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด  

  รายละเอียดไดแจงไวในวาระการประชุมแลว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      ๔.๑.๒ สรุปผลการนิเทศงาน รพ.สต./ฝายเวชกรรมสังคม/กลุมงานเวชปฏิบัติใน รพช.ทุกแหง 
รอบที่ ๑ ป ๒๕๕๔ 
  จากการที่ทีมนักวิชาการลงนิเทศงานฯ หนวยงานตางๆ รอบที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๔  ระหวาง 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔   ไดสรุปผลการนิเทศงานแลว  ฝากใหผูบริหารติดตามดวย  การ
นิเทศงานครั้งตอไป  จะนิเทศงานในชวงเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดจะเชิญประชุมอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
           ๔.๑.๓ สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 

นางศรีสุดา  ผิวนิล รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา ๓ อันดับ ไดแก อุจจาระรวง   
ไขไมทราบสาเหตุ และ ตาแดง สําหรับสถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดสิงหบุรี ป ๒๕๕๔ ชวงเดือนน้ีสถานการณ 
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ไมผิดปกติ เมื่อเทียบกับคามัธยฐาน ๕ ปยอนหลัง อาจมีเรื่องของสภาพอากาศที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่ง 
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได ขอความรวมมือควบคุมปองกันโรคดวย  ชวงเดือนพฤษภาคมเปนชวงเปดเทอม   ขอใหทํา 
ความสะอาด ขัดลางพื้นที่บริเวณโรงเรียน กอนที่โรงเรียนจะเปดเทอม 
  สถานการณโรคไขหวัดนกในคน สําหรับประเทศไทย ป ๒๕๕๔ ไมมีรายงานการพบผูปวย 
  โรคไขหวัดใหญฤดูกาล   จังหวัดสิงหบุร ี  พบสัดสวนผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ตอ
ผูปวยนอก  ขอมูล ณ สัปดาหที่ ๑๖ (วันที่ ๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๔) อยูที่รอยละ ๒.๐๖ และจากสภาพอากาศที ่
ไมเปนไปตามฤดูกาล  จึงขอใหหนวยงานมีความพรอม    ในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญฤดูกาล  ตาม 
มาตรการหลกัคงเดิม  โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงเรื่องการเขาถึงยาตานไวรัส เปนเรื่องสําคัญ  ที่จะทําใหมีโอกาสเสียชีวิต 
ไดมาก จึงขอใหความสําคัญจุดน้ี คาดวาไมนามีปญหา สําหรับชวงเปดเทอม  ขอใหเฝาระวังโรคไขเลือดออก และ
โรคระบบทางเดินหายใจ 
  ประธาน โรคไขเลือดออกยังวางใจไมได เพราะพบผูปวยทุกเดือน ควรมีการสํารวจคา HI จริงจัง 
ทุกแหง รณรงคทุกวันศุกร สํารวจรวดเร็ว การประชาสัมพันธตองทําอยางตอเน่ือง สําหรับเรื่องการรักษา จะมีการ 
หมุนเวียนแพทยป ๑ ข้ึนรับเวร ER ที่ รพ. ถามีขอสงสัยควรปรึกษาแพทยพี่เลี้ยง ฝาก รพ.ทุกแหง ไมตองการใหมี
การระบาดของโรค ไมตองการใหมีการเสียชีวิต   และเรื่องการรายงานขอมูลใหถูกตองรวดเร็วดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
        ๔.๒ กลุมงานควบคุมโรค  โดยหัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
       ๔..๒.๑ การติดตามผูปวยวัณโรคมารับยาและตรวจเสมหะเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
  รายช่ือผูปวยวัณโรคที่ตองรับยา   เนนรายที่ตรวจเสมหะ  กรณีสิ้นสุดการรักษา   ขอใหได 
Success rate  สําหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มีการติดตามผูปวยรับยาตรวจเสมหะ ๑๒๔ ราย รายละเอียด 
ตามเอกสาร  ฝากนําเอกสารใหผูรับผิดชอบงานติดตามระดับตําบลตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       การดําเนินงานควบคุมวัณโรค 
  เปาหมายการดําเนินงานตามแผนงานควบคุมวัณโรคแหงชาติ  ตัวช้ีวัด ไดแก  

๑ อัตราผลสําเร็จในการรักษา เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๗  
๒ ความครอบคลุมของการคนหา (รายปวย) เปาหมายไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของจํานวน 

ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเช้ือ ที่คาดวาจะมีในชุมชน (๖๖ ตอประชากรแสนคน) 
ในสวนของการคนหาผูปวยรายใหมเสมหะพบเช้ือ ป ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔) แยกราย คปสอ. 
  -คปสอ.เมืองฯ เปาหมาย ๔๔ ราย คนพบ ๒๐ ราย รอยละ ๔๕.๔๕  
  -คปสอ.บางระจัน  เปาหมาย ๒๒ ราย คนพบ ๒ ราย รอยละ ๙.๐๙  

-คปสอ.พรหมบุร ี เปาหมาย ๑๔ ราย คนพบ ๕ ราย รอยละ ๓๕.๗๑ 
-คปสอ.อินทรบุรี  เปาหมาย ๓๘ ราย คนพบ ๑๘ ราย รอยละ ๔๗.๓๗ 
-คปสอ.ทาชาง  เปาหมาย ๑๐ ราย คนพบ ๒ ราย รอยละ ๒๐.๐๐ 
-คปสอ.คายบางระจัน  เปาหมาย ๒๐ ราย คนพบ ๒ ราย รอยละ ๑๐.๐๐  
ภาพรวมทั้งจังหวัด เปาหมาย ๑๔๘ ราย คนพบ ๒๒ ราย  รอยละ ๓๓.๑๑  
ผลการรักษาวัณโรคของผูปวยวัณโรคเสมหะพบเช้ือที่ข้ึนทะเบียนรักษาป ๒๕๕๓ (ตุลาคม   

๒๕๕๒-มีนาคม ๒๕๕๓) อัตราผลสําเร็จของการรักษาวัณโรค ภาพรวมจังหวัดสิงหบุรี เปาหมาย  ๕๕ ราย 
ผลงาน ๕๐ ราย รอยละ ๙๐.๙๑ สูงสุดของประเทศ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



-๑๐- 
 

        ๔.๒.๓ ผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลายเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ (วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔) 
สุมประเมิน ๑ หมูบาน/๑ ตําบล/๑ คปสอ.ดังน้ี 
  -คปสอ.เมืองฯ สุมไดที่หมู ๗ ตําบลบางมัญ สํารวจ ๕๘ หลังคาเรือน พบลูกนํ้ายุงลาย ๑๖ 
หลังคาเรือน  คา HI รอยละ ๒๗.๕๘ 
  -คปสอ.อินทรบุรี สุมไดที่หมู ๓ ตําบลประศุก สํารวจ ๕๕ หลังคาเรือน พบลูกนํ้ายุงลาย ๓๐ 
หลังคาเรือน  คา HI รอยละ ๕๔.๕๔ 

-คปสอ.คายบางระจัน สุมไดที่หมู ๓ ตําบลหนองกระทุม สํารวจ ๖๑ หลังคาเรือน พบลูกนํ้า 
ยุงลาย ๔ หลงัคาเรือน  คา HI รอยละ ๖.๕๔ 

-คปสอ.บางระจัน  สุมไดที่หมู ๖ ตําบลสระแจง สํารวจ ๕๐ หลังคาเรือน พบลูกนํ้ายุงลาย  
๑๒ หลังคาเรือน  คา HI รอยละ ๒๔ 

-คปสอ.ทาชาง สุมไดที่หมู ๕ ตําบลทาชาง สํารวจ ๕๐ หลังคาเรือน พบลูกนํ้ายุงลาย ๒๐  
หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๔๐ 

-คปสอ.พรหมบุร ี สุมไดที่หมู ๖ ตําบลบางนํ้าเช่ียว สํารวจ ๕๕ หลังคาเรือน พบลูกนํ้ายุงลาย  
๒๒ หลังคาเรือน  คา HI รอยละ ๔๐ 

เน่ืองจากอาจเปนชวงที่ฝนตกใหม ฝากใหดําเนินการเรื่องภาชนะที่มีนํ้าขัง  ที่พบทั้งในและ 
รอบๆบริเวณบาน และอําเภอควรลงไปชวยเรื่องการควบคุมปองกันโรคดวย  สําหรับที่พบผูปวย ๔ ราย ทีมจังหวัด 
ไดลงไปชวยดําเนินการควบคุมปองกันโรคทุก case ดังน้ี 

๑ ผูปวยอยูทีห่มู ๕ ตําบลโพสังโฆ เริ่มปวย วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ลงไปสุมสํารวจ ๒๖  
หลังคาเรือน พบลูกนํ้าบานใกลๆกัน ๕ หลังคาเรือน คา HI รอยละ ๕.๒๓ ไดพนทําลายยุงตัวแกไปแลว ภาชนะ
ที่พบมีนํ้าขังทุกภาชนะ มีการขัดลางทําลาย  ถือเปนการชวยเหลืออีกรอบ 
  ๒ ผูปวยอยูที่วิทยาลัยเกษตรฯจังหวัดสิงหบุรี เปนเด็กพักที่หอพัก เริ่มปวยวันที่ ๒๘ มีนาคม  
๒๕๕๔  ซึ่งเปนชวงโรงเรียนปดเทอม  รพ.สต.มวงหมูดําเนินการเรียบรอยดี  
  ๓ ผูปวยอยูทีห่มู ๕ ตําบลพิกุลทอง  เริ่มปวยวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ บานผูปวยมีภาชนะ 
ขังนํ้ามาก ไมมีคนอยูบาน   มีเจาหนาที่จาก รพ.สต./สสอ./เทศบาลถอนสมอ   เขาไปรวมดําเนินการควบคุมปองกัน
โรคดวย  จากการดําเนินงานบานใกลเคียงกับบานผูปวย ๑๔ หลังคาเรือน  พบ ๑ หลังคาเรือน คา HI รอยละ 
๗.๑๔  พนหมอกควัน วันที่ ๙ และ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ คอนขางเรียบรอยดี 
  ๔ ผูปวยอยูทีห่มู ๕ ตําบลมวงหมู เริ่มปวยวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  ไดดําเนินการที่บาน 
ผูปวยและบานใกลเคียงรอบๆ ๑๑ หลังคาเรือน  พบ ๑ หลังคาเรือน  มีเจาหนาที่จาก รพ.สต.เขามารวม
ดําเนินการดวย ไดพนสารเคมียุงตัวแกไปแลววันที่ ๘ และ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
  ประธาน  พบวา คปสอ.ทุกแหง มีคา HI สูง ยกเวน คปสอ.คายบางระจัน  ฝาก สสอ. 
อินทรบุรดูีดวย โดยเฉพาะ รพ.สต.ประศุก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๓ งานสงเสริมสุขภาพฯ  โดยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 

            ๔.๓.๑ สรุปความกาวหนาโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว       
  เดือนที่ผานมา มีการจัดอบรมฟนฟูความรูแกบคุลากรสาธารณสุข  เรื่องงานอนามัยแมและเด็ก  เนน
เรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม  ซึ่งนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธานเปดการอบรม  ขอใหพื้นที่ที่มีหมูบานนมแม 
คปสอ.ละ ๑ หมูบาน ทําตามแนวทางที่กําหนด  ซึ่งจะมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานหมูบานนมแมในการ
ประชุม MCH Board ครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๑๑- 
 

            ๔.๓.๒ ผลการบันทึกขอมูลการคัดกรองความเสี่ยง (PPIS) 
  ภาพรวมทั้งจังหวัด เดือนที่แลวบันทึกขอมูล ๑๐,๗๕๘  คน ขณะน้ีบันทึกขอมูลได ๒๑,๔๖๒ คน  
รอยละ ๘๑.๒๖ เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ ๔๐  ม ี๒-๓ แหง ที่ผลงานยังไมมีการเคลื่อนไหว  ไดแก รพ.สต.บางนํ้าเช่ียว 
รพ.สต.สระแจง  และ รพ.สต.โพธ์ิชัย ๒ 
  ประธาน  มีหนวยงานที่ไมกาวหนา ๒-๓ แหง  ไมทราบวาติดขัดปญหาเรื่องอะไร  ฝากใหผูบริหาร
ติดตามดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
             ๔.๓.๓ ขอความรวมมือรณรงค “TO BE NUMBRE ONE ๑ คน ๑ บาท” 
  ดวยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   องคประธานโครงการ 
TO BE NUMBRE ONE ไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานยาเสพติด  และขอใหเชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBRE ONE 
ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข  รวมบริจาค ๑ คน ๑ บาท ภายใน ๑ เดือน  เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ภาคใต และประเทศญี่ปุน  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข  มีหนังสือสั่งการมาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และทางจังหวัด 
ก็เรงรัดมาดวย ไดประสานงานไปยังพื้นที่เมื่อตนสัปดาห สวนใหญเปนการบริจาคจากเจาหนาที ่๕-๖ แหง  เปนเงิน 
๔,๔๐๑ บาท  ขอใหชวยรณรงคประชาชนทั่วไป   ยังรับบริจาคไดอกี 
  ประธาน  เรื่องการบริจาคเงินชวยสึนามี ที่ใหสงผานจังหวัด ไมทราบวาเรื่องอยูที่ใคร ฝากติดตาม
ดวย  ชวงน้ีคุณรําเพย  ตูทอง  ยายไปดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารที่ รพ.พรหมบุร ี  ไดมอบหมายใหคุณสุพจน   
อยูสุข   รักษาการหัวหนาฝายบริหาร  และจะไดสรรหาผูที่จะมาดํารงตําแหนงน้ีตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๔ กลุมงานทันตสาธารณสุข  โดยนางมะลิ  ชาญณรงค 

             ๔.๔.๑ ขอเชิญรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีสมทบทุน 
  มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภรวมกบัหลายหนวยงาน   ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคี 
สมทบทุนสรางพระอุโบสถ ทอด ณ วัดหวยนาค หมู ๙ ตําบลหวยสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ในวัน
อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๔.๔.๒ การฝงรากฟนเทียม visit ที่ ๒   

  จากการดําเนินงานฝงรากฟนเทียม visit ที่ ๑ จํานวน ๘๒ ราย (ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ จํานวน ๒ ราย วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๘ รายและวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จํานวน 
๗๒ ราย) จะตองดําเนินงาน visit ที่ ๒ ในอีก ๔ เดือนน้ัน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔   จะมีบรรยายและฝก
ปฏิบัติการผาตัดเหงือกที่ตําแหนงรากฟนเทียม   เพื่อตอช้ินสวนที่ชวยสรางเบาเหงือกใหไดรูปรางสําหรับตอ
ตัวหลักยึดฟนเทียม  จึงขอเชิญทันตแพทยที่รับผิดชอบโครงการรากฟนเทียมในโรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน    เขารวมประชุมในวันดังกลาว เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตางๆ  

๖.๑ นางวีรยา  บรรจง  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสจ.สิงหบุรี ที่บรรจุในแผนเงินบํารุง
ของ รพ.สิงหบุรี ขณะน้ีผานเรียบรอยแลว  ขอใหดําเนินการตอไป 



-๑๒- 
 

ประธาน  ขอบคุณมาก 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒ ผูอํานวยการ รพ.คายบางระจัน  ปรึกษาเรื่องการ refer case โรคตอกระจก ไปผาตัดที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  ตามที่ไดมีหนังสือแจงเวียนมา จะมีวิธีการในการดําเนินงานอยางไร 
  หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  รพ.ศุภมิตรเสนา เสนอจะมาตรวจคัดกรองเบาหวานใหฟรี  ถา
พบโรคตอกระจก ขอใหทําผาตัดที ่รพ.ศุภมิตรเสนา ไดประสานงานกับ รพ.สิงหบุรี ไดเครื่อง Fundus camera 
มาแลว จะทําเองหรือไม ยังไมไดขอตกลง  
  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ รพ.เดิมบางนางบวช มีประชาสัมพันธวาจะรับผูปวยที่ refer  
ไปผาตัดตอกระจก ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  เปนตนไป และจะเรียกเก็บไปที่กองกลางของ สปสช. จะไม 
เรียกเก็บมาที่หนวยบริการประจํา     

ผูอํานวยการ รพ.อินทรบุรี  มองวาเปนการดึงเงินจากจังหวัดสิงหบุรีไปหรือไม  แทนที่จะม ี
งานและเงินเขามา  สําหรับในสวนของ รพ.อินทรบุรี  ถามจักษุแพทย  ทําไดทัน   
  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  คงตองขอความรวมมือจากหนวยบริการประจํา  ในจังหวัด 
สิงหบุรี ใหสงไป รพ.สิงหบุรี และ รพ.อินทรบุรกีอน   จะไดเงินเติมซึ่งมาจากกองกลางของ สปสช.  แตถาเปน
ความตองการของผูปวยกเ็ปนอีกประเด็นหน่ึง รพ.ศุภมิตรเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา และ รพ.ศุภมิตรเสนา 
จังหวัดสุพรรณบุร ีมีการทํา sign contract กับ สปสช.ในเรื่องของการผาตัดตอกระจก  ตอนน้ี สปสช.มีประกาศ
ออกมาแลว กรณีที่สงไป จะเบิกเงินที่กองกลางของ สปสช. 
  ประธาน  ทั้ง รพ.สิงหบุร/ีรพ.อินทรบุรี ไมได sign contract กับ สปสช.  ถาผูปวยมารักษาผาตัด
ตอกระจกที่โรงพยาบาล สามารถเบิกตาม Drg  สําหรับศักยภาพของแตละ รพ.ถาคิดวาคุมคา ก็ขอให sign contract 
กับ สปสช.ตอนน้ีถึงเวลาแลว ตองดึงผูปวยมาตรวจเขาระบบ เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นของประชาชน  ใหประเมินดู
ความพรอมของจักษุแพทยวา work load ทําไหวหรือไม กรณีถาจะไมให รพ.ศุภมิตรเสนาทํา ก็ตองพรอมใหบริการ
ผูปวย คงตองใหจักษุแพทยคุยกันกอน  ตอนน้ีไดซื้อเครื่อง Fundus camera มาแลว หลังวันวิสาขบูชา จะเชิญ
ผูเกี่ยวของประชุม  

ผูอํานวยการ รพ.อินทรบุร ีเดิม รพ.สิงหบุรีคิวยาวประมาณ ๓ เดือน แต รพ.อินทรบุรมีีคิวประมาณ 
ไมเกิน ๑ เดือน ทําทัน ถา รพ.สิงหบุรีมผีูปวยลน ก็ใหสงไปที่ รพ.อินทรบุรี จะไดดึงเงินเขาจังหวัด และที่เสนอมา 
มี ๒ สวน คือ ตอกระจก ควรเก็บไวทําเอง และ Retina ทําไมได อาจตอง refer  
  ประธาน  ในระบบ refer ถาสงมา รพ.สิงหบุรีทําไมได  จะยอมรับหรือไมวา รพ.เดิมบางนางบวช
มีจักษุแพทยที่ทํา Retina ได ใหคิดวาเปนประโยชนกับประชาชน ยอมรับวา รพ.เดิมบางนางบวช จะพยายาม
พัฒนาใหเปนในลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะทางเรื่องตา เน่ืองจากผูอํานวยการ รพ.เปนจักษุแพทย  
  ผูอํานวยการ รพ.ทาชาง เมื่อกอนผูอํานวยการ รพ.ศุภมิตรเสนา เคยมาคุยวา  ชวงที่ทําผาตัด 
ตอกระจก มีการไปหาแพทยทําวันหน่ึงไดประมาณ ๗๐ ราย  และมีการประสานงานตรงไปที่ อบจ./อบต. ซึ่งจะมกีาร 
หาเสียง พยายามดึงคนมาตรวจเรื่องตอกระจก พอทําเสร็จ ถามี case มี criteria ที่ตองผา  จะทําหนังสือใหผูปวย
ถือมาพบแพทยที่ รพ.ในพื้นที่ ถาแพทยไมยินยอมสงตอไปผาตัด  จะมีปญหาตามมาวา ทําไมไมสง เพราะมีขอ 
บงช้ีที่ตองผาตัด กรณีน้ีแพทยจะตอบผูปวยวาอยางไร 
  ประธาน  ตองเตรียมการต้ังรับใหดี ขอให sign contract กับ สปสช.ขณะน้ีถามีผูปวยมา 
แลวยังไมพรอม ก็จําเปนตองสงตอไป ไมเชนน้ันจะถูกรองเรียน  ขณะเดียวกัน ตองมีการจัดระบบเพื่อพรอม 
sign contract กับ สปสช. ในปหนา   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



-๑๓- 
 
๖.๓ แนวทางการเบิกจายยาโรงพยาบาลชุมชน จ.สิงหบุร ีเพื่อปองกันการทุจริต 

  ผูอํานวยการ รพ.พรหมบุรี ไดประชุม ๔ รพช.เมื่อสัปดาหที่แลว มีแนวทางการเบิกจายฯ ดังน้ี 
๑ บัญชียาใน รพ.ชุมชน ใหใชเฉพาะ ก, ข, ค เทาน้ัน ไมมีบัญชี ง. 
๒ แพทยตองระบุเหตุผลในการใชยานอกบัญชียาหลักใหชัดเจน ในใบรับรองการจายยานอกบัญชียาหลัก 
๓ ผูรับยาแทน ใหย่ืนบัตรประชาชนที่หองบัตรดวย ใหลงช่ือรับยาในใบสั่งยาหรือ OPD card ทุกครั้ง 
๔ การตอยาโรคเรื้อรัง ตองตอยาเฉพาะในเวลาราชการเทาน้ัน 
๕ เจาหนาที่และญาติเจาหนาที ่ตองสั่งยาโดยแพทยทุกครั้ง หามรับคําสั่ง (รคส.) 
๖ การลงวินิจฉัย ตองใหตรงโรค อาการ และครบถวน 
๗ ใหมีการสุมตรวจ OPD card ที่ตรวจนอกเวลาราชการโดยพยาบาล โดยใหแพทยสุมตรวจเปนระยะ 
๘ ถาคนไขไมมารับยาเองติดตอกัน ๒ ครั้ง ใหมีการสํารวจและรับรองโดยเจาหนาที่ รพ.สต.  

หรือเจาหนาที่กลุมงานเวชปฏิบัติฯ วาผูปวยยังมีชีวิตอยูและไดรับยาจริง โดยใชแบบฟอรมที่กําหนดข้ึนใชใน ๔ รพช. 
ผูอํานวยการ รพ.ทาชาง  ฝาก รพ.พี่เลี้ยง รพ.สิงหบุร/ีรพ.อินทรบุรี วา  
-ถาเปน case ที่ refer จาก รพท. มาที่ รพช. บาง case ตองรับยาตอ และถาเปนยาบัญชี ง. 

ทาง รพ.สิงหบุร/ีรพ.อินทรบุร ีตองสงยาบัญชี ง.ให รพช.ดวย 
-ถาเปน case ที่ admit  แลวจําเปนตองใชยาบัญชี ง.ตองขออนุญาต refer กลับ รพ. 

สิงหบุร/ีรพ.อินทรบุรี ระบบตรงน้ีตองคุยกันระหวาง รพ.แมขายกับ รพ.ลูกขาย  
  -ผูปวยทีจ่ะตอยา ซึ่งเปน OPD Case และเปนยาที ่รพช.ไมมี ตองสงมา ที่ รพ.สิงหบุร/ีรพ.อินทรบุร ี
เพื่อเปนการรับยา 
  ประธาน  ใหบรรจุเรื่องน้ีเขาเปนประเด็นในทีป่ระชุมระบบ refer ตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 
      ๗.๑ แนวทางปฏิบัติในการเจรจาไกลเกลี่ยในศาล สําหรับคดีทางแพทย 

กระทรวงไดมีหนังสือแจงเวียน แนวทางปฏิบัติในการเจรจาไกลเกลี่ยในศาล   สําหรับคดีทาง 
การแพทย  เน่ืองจากในปจจุบัน  ศาลยุติธรรมมีนโยบาย  ที่จะใหคูความไดเขาสูกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ย  ในปญหา 
ขอพิพาท  ที่เปนเหตุแหงการฟองคดี ประกอบกับ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ บังคบใชแลวทํา 
คดีตางๆที่เปนคดีบริโภค ตองเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย กอนการพิจารณาคดี กระทรวงฯในฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายที่ถูกฟองคดี จึงตองมีผูแทนเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  
นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุข ก็มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย พยาบาลกับผูปวยและญาติ
ใหคงอยู การเจรจาไกลเกลี่ยจึงเปนแนวทางสําคัญ อยางหน่ึง  สรุปใจความสําคัญไดประเด็น ดังน้ี  

๑.คดีที่ฟองกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอศาลจังหวัดหรือศาลแขวง  
ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการต้ังอยูในเขตอําเภอ จะมอบอํานาจใหนิติกรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูแทน 
ผูรับมอบอํานาจ  ใหดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย และรับขอเสนอโจทกแลว  รายงานใหกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อพิจารณา
วาจะยอมรับขอเสนอของโจทกหรือไม เพียงใด 
  กรณีขอเสนอของโจทก มีทั้งขอความชวยเหลือเรื่องงาน  หรือการดูแลรักษาพยาบาล หรือ
เรื่องอื่นๆในโรงพยาบาล หรือสถานบริการที่เกิดเหตุ พิจารณาขอเสนอทุกขอ แลวมอบใหกระทรวงสาธารณสุข
ทราบ พรอมความเห็น 

๒.ในการเจรจาไกลเกลี่ย   อาจมีการนําเสนอ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ  และ 
ควรนําบุคคลดังตอไปน้ี  เขารวมในการเจรจาไกลเกลี่ยดวย คือ 

 



-๑๔- 
 
-แพทยหรือผูที่ทําการดูแลรักษาผูปวยรายน้ัน 
-ผูบริหารของโรงพยาบาล หรือสถานบริการที่เกิดเหตุ  ทั้งน้ีเพราะอาจมีขอเสนอที่เกี่ยวของ 

กับโรงพยาบาล หรือสถานบริการที่จะตองตัดสินใจ  กอนรายงานกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ 

    สําหรับพนักงานอัยการในฐานะทนายจําเลย  ควรเขารวมในการเจรจาไกลเกลี่ยดวย เพื่อ 
ปองกันสิทธิของจําเลย ตามที่ระบุไวในการแตงต้ังทนาย 
  ๓.กอนถึงวันนัดเจราจาไกลเกลี่ยที่ศาลผูรับมอบอํานาจ   ควรประชุมปรึกษาหารือกับผูที่
เกี่ยวกับเหตุที่โจทกนํามาฟองคดี เชน แพทยที่ทําการรักษาผูปวยรายน้ีทุกคน พยาบาลที่เกี่ยวของ  แพทย
ผูเช่ียวชาญในดานน้ันๆ  (อาจเปนแพทยในโรงพยาบาลเดียวกันหรือไมก็ได) นิติกร  หรือ ฝายกฎหมายฝาย
บริหาร เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแทจริง  แลวจึงวางแนวทางในการเจรจาไกลเกลี่ย  ผูที่จะเขารวมไกลเกลี่ย 
และอาจมีขอเสนอของโรงพยาบาล หรือสถานบริการเอง 

   ในการประชุมตามวรรคหน่ึง  ผูรับมอบอํานาจ ขอใหพนักงานอัยการ  ผูที่ไดรับมอบหมาย 
จากสํานักงานอัยการเขารวมประชุมดวยก็ได 
  ๔ เมื่อกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พิจารณาแลวเห็นชอบตาม 
เสนอ  ก็จะมอบอํานาจในการตกลงประนีประนอม และลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ  ใหผูรับมอบ
อํานาจไปดําเนินการ ซึ่งศาลจะมีคําพิพากษายอมคดีเปนอนัยุติ 
     ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมอาจรับขอเสนอของ
โจทกได  กระทรวงสาธารณสุขจะแจงใหผูรับมอบอํานาจและใหนําไปแถลงตอผูประนีประนอมหรือศาล  และ
ใหดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีตอไป 
  ๕ การพิจารณาขอเสนอของโจทก หากขอเสนอดังกลาว  โรงพยาบาลหรือสถานบริการ หรือ
จังหวัด สามารถดําเนินการไดเอง  โดยไมตองใหกระทรวงสาธารณสุข หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาหรือดําเนินการใดๆ  ผูรับมอบอํานาจอาจรับขอเสนอแลวใหมีการบันทึกขอตกลง หรือสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ตามแบบสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยใหแพทยผูทําการรักษาที่เปนคูกรณีลงนามหรือมอบอํานาจให 
บุคคลอื่นลงนามแทนก็ได  โดยเมื่อทําสัญญาดังกลาวแลว โจทกตองทําการถอนฟองทันที ทั้งแพงและอาญา ฯลฯ 
 ๖ สําหรับเงินที่จะใชในการไกลเกลี่ย เงินงบประมาณของสวนกลาง การพิจารณาตองปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมของกระทรวงการคลังในคดีแพง 

ประธาน  สงสําเนาหนังสือใหหนวยงานในสังกัดดวย   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๗.๒ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ จะประชุมติดตามงบไทยเขมแข็ง วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๔.๐๐ น.หองประชุม ๒ สสจ.สิงหบรุี  ไดทําเอกสารแจกใหแลว ใหตรวจสอบ และลงรายละเอียดให
ชัดเจนดวย 
  ประธาน  เตรียมขอมูลใหพรอม วันจันทร เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ 
ทุกคน หัวหนาฝายบริหาร/รองบริหาร/สสอ.เขารวมประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๗.๓ ประธาน  ใหปรับระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯบางสวน ดังน้ี 

  วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ  ใหเริ่มตนดวยวาระของ ผูอํานวยการ 
รพ.สิงหบุร/ี รพ.อินทรบุรี  นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน  นักวิชาการสาธารณสุขดานสงเสริม
พัฒนา  ตามดวยเรื่องจากหัวหนากลุมงานตางๆ สวนอื่นๆคงเดิม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๑๕- 
 

๗.๔ หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร  แจงวา ตอนแรกที่ รพ.คายบางระจัน แจงมารับพยาบาลจบใหม  
๒ คน  ตอนน้ีถามวาพยาบาลจบใหม ๒ คน ที่จะเขาศึกษาป ๑ ยังคงรับอยูหรือไม 
  ผูอํานวยการ รพ.คายบางระจัน  เปลี่ยนเปนจบใหมใน ๑๒ คน จะขอรับ ๓ คน  สวนเด็กที่จะ
เขาป ๑ ไมรับ   
  ประธาน  ถามีการถามเด็กใหม ขอใหถามเผื่อ รพ.สต.ดวย และวันจันทรคอยมาคุยกันอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๗.๕ ประธาน แจงวา บริษัท AIS มีเรื่องมาเสนอเปน โครงการ contract phone โทรฯหากันฟร ี
ในกลุม  จะประหยัดคาใชจายไดมาก  และเชิญ ตัวแทนบริษัท AIS นําเสนอ เสร็จแลวกลาวปดประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ปดประชุม  เวลา  ๑๗.๓๕ น. 
 
     นางนิตยา  บุญปน 

             ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



 


